



## สถานี ก.ค.ศ.

## แนวทางในการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในช่วงเวลานี้ทราบว่า มีผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 ที่ได้ยื่นคำขอรับการประเมินเมื่อเดือนเมษายน 2559 ได้มีการสอบถามความเคลื่อนไหวในการประเมินมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นจำนวนมาก ในวันนี้จึงนำเรื่องนี้มาบอกกล่าวให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคำขอรับการประเมินพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการต้นสังกัด ในวันที่ 30 กันยายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,337 ราย แบ่งเป็นสังกัด สพฐ. จำนวน 4,995 ราย สังกัด สอศ. จำนวน 240 ราย สังกัด กศน. 99 ราย และสังกัด สข. จำนวน 3 ราย (รางวัลสูงสุดระดับชาติ 711 ราย ผลงานเทียบเคียงฯ 4,626 ราย) ในจำนวนนี้มีผู้ขอรับการประเมินที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 278 ราย

2. เมื่อได้รับคำขอจากต้นสังกัดแล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้วิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อนำเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติฯ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ กล่าวคือกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอผลงานเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ หรือผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นรางวัลที่มีคุณภาพเทียบเคียงรางวัลระดับชาติ ต้องรายงานให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากรางวัลหรือผลงานที่นำมาเสนอขอเกิน 3 ปี (ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2556) ต้องมีหลักฐานแสดงการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พร้อมหลักฐานประกอบ สำหรับรางวัลสูงสุดระดับชาติต้องเป็นรางวัลใน 203 รางวัลตามที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองไว้ตาม ว1/2559

3. การพิจารณาคำขอรับการประเมิน สำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการพิจารณาคำขอรายที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 โดยหากอยู่ในช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียน จะทำการประเมินผู้ขอที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือในหน่วยงานทางการศึกษา

อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ขอรับการประเมินทุกท่านได้ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. และหากมีความเคลื่อนไหวเป็นประการใดจะได้นำมาบอกกล่าวผ่านคอลัมน์นี้ให้ได้ทราบต่อไป

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560